



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Kiểm tra tiến độ xây dựng và hoạt động khám chữa bệnh tại một số đơn vị y tế



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ án khu khám và điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chiều ngày 19/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ xây dựng và hoạt động khám chữa bệnh tại: Bệnh viện Mắt; dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thái Bình quy mô 1.000 giường bệnh; dự án khu khám và điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng

cấp Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình. Bệnh viện Mắt vừa đưa cơ sở mới đi vào hoạt động từ tháng 7/2019 với quy mô trên 100 giường bệnh. Qua kiểm tra cơ sở vật chất và một số phòng khám, điều trị cho người bệnh và ghi nhận ý kiến từ bệnh nhân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chất lượng phục vụ và khám chữa bệnh của

không gây phiền hà cho người bệnh.

Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thái Bình quy mô 1.000 giường bệnh, qua báo cáo của đơn vị thi công, từ quy hoạch của dự án cũ, một số hạng mục công năng sử dụng chưa phù hợp, do đó đơn vị thi công đã điều chỉnh lại quy hoạch của dự án để nâng cao hiệu quả sử dụng. Kiểm tra một số hạng mục của dự án, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi công khi điều chỉnh quy hoạch phải báo cáo Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan bảo đảm theo đúng quy định; trong quá trình thi công cần bảo đảm công tác an toàn, vệ sinh lao động; đẩy nhanh tiến độ xây dựng để bảo đảm kế hoạch đã đề ra.

Dự án khu khám và điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có quy mô 600 giường bệnh được khởi công xây dựng từ năm 2016. Đến nay đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng,

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG - THANH TÂM

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Làm việc với Đảng ủy xã An Quý



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Đảng ủy xã An Quý (Quỳnh Phụ) về kết quả tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Hồng Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Thời gian qua, Đảng ủy xã An Quý đã lãnh đạo thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hàng tháng của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, chi bộ và cá nhân từng cán bộ, đảng viên; triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng bản đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% chi bộ và các đoàn thể ở địa phương

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

► Chấp thuận cho nhà đầu tư tiếp tục

Khảo sát nghiên cứu về địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác triệt để phát điện

Chiều ngày 19/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với liên doanh nhà đầu tư do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và du lịch CIT làm đại diện về việc báo cáo dự án đầu tư nhà máy xử lý rác triệt để phát điện tại Thái Bình. Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Đông Hưng.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Môi trường Welle đã giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển và quy mô hoạt động; các lĩnh vực kinh doanh; các đối tác quốc tế của Tập đoàn. Được thành lập từ năm 2003 trên cơ sở Công ty Môi trường Wehrle của Cộng hòa Liên bang Đức, đến năm 2019 đã phát triển không ngừng và chuyển thành Tập đoàn Môi trường Welle. Đây là tập đoàn đi đầu về xử lý nước thải rỉ rác bằng hệ thống những thiết bị có công nghệ tiên tiến nhất từ châu Âu. Giới thiệu về dự án điện rác tại Thái Bình, đại diện Tập đoàn Môi trường Welle cũng cam kết sẽ quyết tâm thực hiện dự án theo đúng tiêu chuẩn đã xây dựng và đưa dự án trở thành điển hình trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Ghi nhận và đánh giá cao công nghệ cũng như quyết tâm của liên doanh nhà đầu tư trong việc xây dựng nhà máy xử lý rác triệt để phát điện tại Thái Bình,

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

► THÀNH PHỐ

Triển khai phong trào không xả rác thải nhựa ra biển

Để hạn chế phát sinh chất thải nhựa trên địa bàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về phong trào không xả rác thải nhựa ra biển. Phát động toàn thành phố triển khai thực hiện các hoạt động nói không với sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần; duy trì hiệu quả công tác thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Tổ chức các chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ rác thải nhựa tại các lưu vực sông; khuyến khích sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị. Kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đổ chất thải không đúng nơi quy định, nhất là chất thải nhựa.

MINH NGUYỄN

► Xử lý 3.258 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), sau 1 tháng ra quân tổng kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra 4.989 lượt phương tiện, lập biên bản xử lý 3.258 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe, không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, không đội mũ bảo hiểm... Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước trên 2,6 tỷ đồng, tạm giữ 315 phương tiện các loại, tước 338 giấy phép lái xe.

Trước đó, từ ngày 15/7 đến ngày 14/8, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã ra quân tổng kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường. Mục đích của việc tổng kiểm soát là nhằm phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, từng bước kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

PHẠM HƯNG

Giống lạc đen CNC1 có nhiều ưu điểm nổi trội

Với mục tiêu chọn được giống lạc có năng suất, chất lượng, chống chịu tốt sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh, có đầu ra ổn định để bổ sung vào cơ cấu giống mới của tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình thực hiện đề tài "Khảo nghiệm, tuyển chọn và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng một số giống cây khoai tây, lạc để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh Thái Bình". Vụ xuân năm 2019 tiến hành khảo nghiệm sản xuất và xây dựng mô hình hai giống lạc mới CNC1 và SVL1 với diện tích 1,5ha tại xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ).

Kết quả, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã chọn lựa được giống lạc đen CNC1 với nhiều ưu điểm nổi trội như: cây sinh trưởng, phát triển khỏe, phân cành mạnh; thời gian sinh trưởng vụ xuân năm 2019 là 118 ngày; có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt như: bệnh lùn cổ rễ, gỉ sắt, đốm nâu, đốm đen, nhiễm nhẹ các loại bệnh khác như héo xanh, thối thân, thối quả. Năng suất trung bình lạc khô đạt 30 - 34 tạ/ha. Giá bán hiện nay khi mua lạc tươi là 20.000 đồng/kg; lạc khô từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

P.V

Hướng đi mới từ nuôi gà đặc sản

Về thôn Bình Cách, xã Đông Xá (Đông Hưng), nhắc đến trang trại chăn nuôi gà Đông Tảo lai của gia đình chị Lê Thị Thủy người dân ở đây ai cũng biết. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cộng với tinh thần ham học hỏi, ý chí vượt khó làm giàu, hiện nay gia đình chị đã xây dựng được trang trại quy mô lớn mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Năm 2018, được sự tư vấn về kỹ thuật của cán bộ khuyến nông và sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng, gia đình chị Thủy đã tiếp nhận việc triển khai mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo lai an toàn sinh học với quy mô 500 con. Mô hình hỗ trợ con giống, một phần thức ăn, thuốc thú y, đặc biệt là cử cán bộ xuống hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, áp dụng đúng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, tiêm vắc-xin phòng bệnh định kỳ.

Chị Thủy cho biết: Giống gà Đông Tảo lai có sức đề kháng rất tốt, khỏe mạnh, mau lớn. Tuy nhiên, người nuôi cũng phải tuân thủ nghiêm quy trình chăn nuôi, giữ gìn vệ sinh khu vực chăn nuôi. Chuồng nuôi được xây dựng ẩm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, nền chuồng được sử dụng đệm lót sinh học nên bảo đảm vệ sinh môi trường. Nhờ vậy mà đàn gà của gia đình chị nuôi từ nhỏ đến khi xuất bán không bị mắc bệnh. Ngoài ra, do nuôi bán chân thả nên thịt săn chắc,

(Xem tiếp trang 4)

Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp

(Xem trang 3)



Đảng bộ Công ty MXP tham gia xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.

QUỲNH PHỤ

Đồn sức về đích huyện nông thôn mới

(Xem trang 2)